

ประจำวันที่ 4-10 มกราคม 2560

พาณิชย์จับมือเอกชนทำอาหารชุดจัดส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ 2,000 ชุด ในสัปดาห์หน้า

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย โดยจะประสานผู้ค้าข้าวในการทำข้าวสุกพร้อมรับประทาน รวมทั้งอาหารสำเร็จรูป เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งคาดว่าจะในสัปดาห์หน้าจะเริ่มจัดส่งอาหารชุดพร้อมรับประทานได้ทันที 2,000 ชุด

พร้อมกันนี้ ยังได้หารือที่จะจัดทำข้าวสารบรรจุถุงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังจากทีคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติข้าวสารในสต็อกรัฐบาลปริมาณ 1,500 ตัน ซึ่งจะนำมาบรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยภายหลังจากน้ำลดแล้ว

"การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการน้ำดื่ม อาหารที่รับประทานได้ทันที ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ก็จะเร่งประสานและนำไปช่วยเหลือ ส่วนระยะที่สอง หลังจากน้ำลดแล้ว จะต้องการอาหารแห้ง เช่น ข้าวสารและเครื่องกระป๋อง จะจัดทำเป็นชุดนำไปช่วยเหลือ" ปลัดกระทรวงพาณิชย์ระบุ

ส่วนของการดูแลราคาสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมนั้น ได้ประสานผู้ผลิตสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เช่น น้ำดื่ม อาหาร เข้าไปในพื้นที่ไม่ให้เกิดการขาดแคลน ซึ่งผู้ผลิตพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และได้มีหารือผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างและสินค้าทำความสะอาด เตรียมพร้อมเข้าไปในพื้นที่หลังจากน้ำลด เพื่อให้มีการฟื้นฟูบ้านเรือนและร้านค้าอย่างเร่งด่วน

สำหรับการช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบนั้น รัฐบาลกำลังเร่งพิจารณา โดยเชื่อว่าจะมีแนวทางออกมาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รวมถึงการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในอนาคตที่จะใช้งบประมาณหนึ่งจากงบกลุ่มจังหวัด 100,000 ล้านบาท เฉพาะในส่วนของจังหวัดภาคใต้ อาจจะมีการพิจารณานำมาใช้เกี่ยวกับการจัดการระบบน้ำก่อนโครงการอื่นๆ เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์รับลูก นบข.หาจังหวะระบายข้าวในสต็อกที่เหลือ 8 ล้านตัน ไม่ให้กระทบตลาด-ราคา

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ทยอยระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ทั้งเพื่อการบริโภคและระบายสู่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตามจังหวะและโอกาสที่ตลาดเอื้ออำนวย โดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีแนวทางชัดเจนให้นำข้าวในสต็อกของรัฐออกมาระบายโดยไม่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดและราคาที่เกษตรกรจะได้รับ ซึ่งตั้งแต่เดือนก.ย.59 คณะกรรมการ นบข.ได้มีมติให้ชะลอการระบายข้าวในสต็อกของรัฐเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรและความเสียหายต่อระบบตลาดข้าวส่งออกของไทยในวงกว้าง ซึ่งไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว (ก.ย.-ธ.ค.59) เป็นช่วงที่ข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ออกสู่ตลาดในปริมาณมาก

ปัจจุบัน รัฐบาลมีข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐประมาณ 8 ล้านตัน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาระบายข้าว เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.59 เห็นว่าขณะนี้ข้าวได้ออกจากมือของชาวนาแล้ว จึงเป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะเสนอให้คณะกรรมการ นบข.พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การระบายข้าวคงเหลือในสต็อก เพื่อเร่งรัดการระบายสู่ช่องทางที่เหมาะสมกับสภาพข้าวเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของรัฐ และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตลาด ราคาข้าว และ ธัญพืชอื่นที่เกษตรกรจะได้รับ ซึ่งเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ นบข. กำหนด เนื่องจากข้าวดังกล่าวบางส่วนเสื่อมสภาพตั้งแต่ตรวจพบครั้งแรกและความเสื่อมตามอายุการเก็บรักษา โดยมีอายุตั้งแต่ 3 ปี จนถึง 8 ปี 10 เดือน (นาปี 2551 - นาปี 2556/57) มีหลายเกรดคละกัน ไม่สามารถคัดแยกได้ เป็นอุปทานส่วนเกินที่กดทับตลาดข้าวใหม่ และส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาดโลก รวมทั้งภาครัฐต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวในสต็อก เดือนละประมาณ 504 ล้านบาท หรือวันละประมาณ 17 ล้านบาท โดยมีข้อเสนอการจัดกลุ่มข้าว วิธีการ และเงื่อนไขการระบายเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ข้าวที่ควรระบายเป็นการทั่วไป 3.01 ล้านตัน ซึ่งเป็นข้าวเกรดผ่านหรือใกล้เคียงมาตรฐานทั้งคลังหรือมีข้าวที่ไม่ตรงตามมาตรฐานปนอยู่ในปริมาณไม่มาก มีอายุการเก็บต่ำกว่า 5 ปี สามารถนำไปปรับปรุงเพื่อการบริโภคได้

กลุ่มที่ 2 ข้าวที่ควรระบายสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคน ปริมาณ 3.15 ล้านตัน โดยมีมาตรการป้องกันการรั่วไหลสู่ตลาดปกติ ซึ่งเป็นข้าวที่มีข้าวไม่ตรงตามมาตรฐาน/ข้าวผิดชนิด/ข้าวผิดไปจากมาตรฐานปนอยู่ในปริมาณมาก มีอายุการเก็บต่ำกว่า 5 ปี ไม่เหมาะต่อการนำไปปรับปรุงเพื่อการบริโภคของคน แต่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ หรืออุตสาหกรรม แปรรูปที่ไม่ใช่อาหารคนได้

กลุ่มที่ 3 ข้าวที่ควรระบายสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคนและสัตว์ ปริมาณ 1.85 ล้านตัน โดยมีมาตรการป้องกันการรั่วไหลสู่ตลาดปกติ ส่วนใหญ่เป็นข้าวไม่ตรงตามมาตรฐาน/ข้าวผิดชนิด/ข้าวผิดไปจากมาตรฐาน และมีอายุการเก็บรักษาเกิน 5 ปี ผ่านการอบยamanan อาจปนเปื้อนสารตกค้าง จึงไม่เหมาะที่จะใช้เพื่อการบริโภคของคนหรือสัตว์

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ นบข. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.60 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการข้าวในสต็อกที่เหลือ 3 กลุ่มดังกล่าว ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจะเร่งรัดดำเนินการตามมติ นบข. โดยพิจารณาจังหวะการระบายข้าวที่เหมาะสม ไม่ให้กระทบต่อตลาด สอดคล้องกับสถานการณ์ข้าวในประเทศและต่างประเทศ และเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวในสต็อกของรัฐต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นบข.สั่งเร่งระบายข้าวเสื่อมคุณภาพทั้งหมด 1.85 ล้านตันไปสู่ภาคอุตสาหกรรมให้หมดภายในปี 60

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้เร่งระบายข้าวในสต็อกทั้ง 8 ล้านตัน โดยเฉพาะข้าวเสื่อมคุณภาพ 1.85 ล้านตัน ที่จะต้องระบายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งไม่เกี่ยวกับการบริโภคของคนและสัตว์ให้หมดภายในปีนี้

ทั้งนี้ การกระจายข้าวในสต็อกมีเงื่อนไขสำคัญต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอแผนบริหารจัดการด้วยการแบ่งคุณภาพข้าวเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ข้าวคุณภาพดี จำนวน 3

ล้านตัน 2.ข้าวคุณภาพปานกลาง จำนวน 3.15 ล้านตัน และ 3.ข้าวอายุเกิน 5 ปี หรือข้าวเสื่อมคุณภาพ จำนวน 1.85 ล้านตัน

นบข.รายงานสถานการณ์ข้าวในปีการผลิต 2559/2560 พบว่า ผลผลิตข้าวทั่วโลกเพิ่มขึ้น 9 ล้านตัน จากปริมาณ 472 ล้านตัน เพิ่มเป็น 481 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตในประเทศแถบเอเชียทั้งหมด ส่วนการบริโภคข้าวทั่วโลกก็เพิ่มขึ้น 7 ล้านตัน จากปริมาณ 470 ล้านตัน เป็น 477 ล้านตัน ซึ่งจากปริมาณการผลิตข้าวที่มากกว่าการบริโภค ทำให้มีสต็อกข้าวเพิ่มขึ้นถึง 4 ล้านตัน จาก 116 ล้านตัน เป็น 120 ล้านตัน ส่วนปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศไทยโดยรวมขณะนี้ปริมาณ 30 ล้านตัน

ขณะที่การส่งออกข้าวโลกในปี 59 อินเดียมีปริมาณสูงสุด 10.42 ล้านตัน ไทยส่งออกปริมาณ 9.63 ล้านตัน เวียดนามส่งออกปริมาณ 4.87 ล้านตัน ปากีสถานส่งออกปริมาณ 4.2 ล้านตัน สำหรับราคาข้าวหอมมะลิในเดือน พ.ย.59 อยู่ที่ 587 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และเมื่อวันที่ 4 ม.ค.60 ชยับขึ้นเป็น 633 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ส่วนข้าว 5% ราคาใกล้เคียงกัน โดยข้าวไทยราคาอยู่ที่ 358 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ปากีสถานราคาต่ำสุดอยู่ที่ 355 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ได้เตรียมมาตรการที่จะแข่งขันกับตลาดข้าวในต่างประเทศ โดยจะเน้นการทำสัญญาข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี ซึ่งเตรียมส่งมอบข้าวให้กับจีนและฟิลิปปินส์ โดยจะส่งมอบให้ฟิลิปปินส์ในเดือน มี.ค.-เม.ย.นี้ ปริมาณ 2 แสนตัน พร้อมกันนี้จะมีการเปิดตลาดในแถบตะวันออกกลาง โดยประเทศอิรักและอิหร่านมีความต้องการข้าวจากไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้ติดตามการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือชาวนาในฤดูการผลิต 2559/2560 ซึ่งมีหลายมาตรการดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว เช่น โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตลดต้นทุนไร่ละ 1 พันบาท โครงการส่งเสริมปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนการปลูกข้าว เป็นต้น แต่ยังมีบางโครงการที่ยังไม่เห็นผล เช่น โครงการลดพื้นที่การปลูกข้าว

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการเร่งดำเนินคดีความที่ยังค้างอยู่ ทั้งในส่วนขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) และที่ประชุมฯ เห็นชอบให้นำข้าวสารไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ 1,500 ตัน โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้นำข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานไปช่วยเหลือประชาชนด้วย

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ที่ประชุมฯ รับทราบสถานการณ์การส่งออกข้าว ซึ่งพบว่าในช่วงปีที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลก โดยมีประเทศอินเดียเป็นอันดับหนึ่ง และได้แสดงความยินดีกับข้าวหอมมะลิไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมอนุมัติตั้งสำนักงานบริหารจัดการข้าวครบวงจรในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมกำชับให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือการทำงานร่วมกัน ซึ่งถือว่าเป็นทั้งคนปลูกข้าวและคนขายข้าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลนี้ได้ดูแลเกษตรกรเป็นอย่างดี โดยมีมาตรการดูแลออกมาถึง 14 มาตรการ คิดเป็นเงินหลายแสนล้านบาท ซึ่งจำเป็นที่จะต้องดูแลเกษตรกรในด้านอื่นๆ ด้วย และในขณะนี้จำเป็นต้องดูแลในหลายพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วย ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้ฝากให้ที่ประชุมฯ ไปศึกษาแนวทางว่าจะทำอะไรให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน โดยที่รัฐบาลเป็นคนควบคุมดูแลและให้การช่วยเหลือ โดยไม่ใช่พื้นที่ป่า และต้องแยกออกจากที่ดิน สปก. ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้กับประชาชนในหลายพื้นที่มาแล้ว และในปีนี้จะเร่งดำเนินการจัดสรรให้ครบทุกจังหวัด

ซึ่งยังไม่เพียงพอ จึงมีแนวคิดจะขอความร่วมมือจากเอกชนที่มีที่ดินจำนวนมากและไม่ได้ใช้ประโยชน์มาร่วมมือกับรัฐบาลในรูปแบบประชารัฐ จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรทำกิน โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน ความรู้จากเอกชน เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะต้องสร้างการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในการเรียนรู้การเพาะปลูกอย่างเหมาะสม เพราะหากมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอแล้วกลับมาปลูกข้าวอีกจะเจอกับปัญหาเดิม จึงต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้เพราะรัฐบาลไม่สามารถใช้กฎหมายบังคับเกษตรกรได้ ทุกอย่างต้องมาจากความร่วมมือ ขณะที่นักการเมืองอย่ามาอ้างเหตุผลว่ารัฐบาลดูแลเกษตรกรไม่ดี เพราะที่ผ่านมากกว่า 40 ปี ทำได้ดีหรือไม่ หากดีแล้วตนเองคงไม่ต้องเข้ามาทำในวันนี้

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์เร่งชี้แจงกรณีข้าว-ผลไม้กระป๋องไทยถูกโจมตี เชื่อผู้นำเข้านั้นใจว่าเป็นชาวแท้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่ข้าวหอมมะลิไทยถูกโจมตีว่ามีสิ่งปลอมปน รวมถึงกรณีผลไม้กระป๋องจากประเทศไทยถูกโจมตีว่าปนเปื้อนเชื้อเอชไอวี (HIV) ทางสื่อโซเชียลมีเดียในต่างประเทศว่า ได้สั่งการให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่เกิดเหตุ และเป็นตลาดหลัก เร่งชี้แจงข้อเท็จจริงกับนักธุรกิจ ผู้นำเข้า และผู้บริโภค ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ และให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประสานภาคเอกชน สมาคมที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลชี้แจงถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

"กรณีข้าวหอมมะลินั้น ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประสานงานกับกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อนำข้อเท็จจริงไปประชาสัมพันธ์ผ่านทูตพาณิชย์ทั่วโลก โดยยืนยันว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวด ที่สำคัญประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในฐานะครัวของโลก" รัฐมนตรีพาณิชย์กล่าว

จากการสอบถามบริษัท สยามเกรนส์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิตั้งกล่าวไปยังภูมิภาคอเมริกา ทราบว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพราะมั่นใจว่าสินค้าของบริษัทไม่มีการปลอมปนอย่างแน่นอน เนื่องจากมีเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุที่ทันสมัย สามารถคัดกรองสิ่งปนเปื้อนออกได้ทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทแจ้งว่า ผู้นำเข้าสินค้าของบริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย โดยในเบื้องต้นได้ประสานงานกับทูตพาณิชย์ ณ นครนิวยอร์ก นครลอสแอนเจลิส และนครแวนคูเวอร์ แล้ว

ด้านนางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวเสริมว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ว่า ได้ประสานบริษัท เวสเทิร์น ไรซ์ มิลล์ (Western Rice Mill) ผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิไทยแล้ว โดยได้ให้ข้อมูลชี้แจงจากกรมการค้าต่างประเทศแก่บริษัท เพื่อประกอบการส่งอีเมลล์แจ้งข้อเท็จจริงไปยังกลุ่มลูกค้า

นอกจากนี้ สำนักงานฯ จะเร่งส่งอีเมลล์ให้แก่ผู้นำเข้ารายอื่นๆ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และหยุดกระแสข่าวที่สร้างความวิตกกังวลในกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าชาวเอเชียซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่บริโภคข้าวหอมมะลิคุณภาพดีจากไทย

ทั้งนี้ รมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์วิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณความต้องการข้าวไทยของ ประเทศต่างๆ ทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า รวมถึงคู่แข่งรายสำคัญ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้าวไทย เพื่อนำมา วางแผนผลักดันการส่งออกข้าวไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิในปี 60 นี้ด้วย

ส่วนกรณีผลไม้กระป๋องที่ถูกโจมตีว่ามีเชื้อเอชไอวีนั้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประสานขอความร่วมมือกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าเป็นข้าวที่ไม่มีมูลความจริง เนื่องจากเชื้อ เอชไอวีที่สามารถถ่ายทอดถึงกันได้ต้องเป็นเชื้อที่อยู่ในร่างกายมนุษย์เท่านั้น อีกทั้งเชื้อเอชไอวีไม่ทนต่อ สภาพแวดล้อมภายนอกและถูกทำลายได้ด้วยความร้อน 56 องศาเซลเซียส และน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ เป็นต้น โดยกรมฯ ได้ส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้ให้ทูตพาณิชย์นำไปเผยแพร่ในต่างประเทศผ่านทุกช่องทาง ตลอดจนประสานกระทรวง การต่างประเทศ ในการชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านทั้งสถานทูตไทยในต่างประเทศ และสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย

"ทูตพาณิชย์ของเรายืนยันว่าผู้นำเข้าและผู้บริโภคในต่างประเทศ มีความรู้และเข้าใจว่าข้าวลือดังกล่าวนั้น เป็นความจริง และยังคงมีความเชื่อมั่นในคุณภาพผลไม้กระป๋องจากประเทศไทย ที่มีกระบวนการการบรรจุที่ได้ มาตรฐานผ่านการฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัสต่างๆ ตามหลักสากล อีกทั้งพนักงานมีการป้องกันการติดเชื้อและการ รักษาความสะอาดในทุกกระบวนการผลิต" อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว

อนึ่ง ข้าวโจมตีผลไม้กระป๋องจากประเทศไทยนี้ เป็นข้อมูลที่ส่งต่อทางสื่อโซเชียลมีเดียตั้งแต่ปี 57 ซึ่งใน ครั้งนั้นฝ่ายไทยโดยภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศแล้ว ตัวอย่างเช่น สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา และสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ได้ประสานหน่วยงานอาหารและยาของอินโดนีเซียในการออกแถลงการณ์ชี้แจง ข้อเท็จจริงซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ผู้ส่งออกไทย ประณามคนโพสต์คลิปข้าวปลอม ยันส่งออกตามมาตรฐาน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ออกแถลงการณ์ เพื่อ ประณามการกระทำของผู้ที่โพสต์ข้อความ, รูปภาพ และคลิปวิดีโอ บนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการนำข้าวสารหอมมะลิ ไทยไปให้ความร้อนจนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ข้าวสารไหม้และเปลี่ยนเป็นสีดำ แล้วบอกว่าเป็นข้าวที่ทำมาจาก พลาสติก ซึ่งเห็นว่าเป็นการกระทำของผู้ไม่หวังดีที่สร้างเรื่องดังกล่าว เพื่อทำลายชื่อเสียงข้าวหอมมะลิของไทย

เข้าใจว่า น่าจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีต่อข้าวไทย ที่ตั้งใจสร้างเรื่องเพื่อทำลายชื่อเสียงข้าวหอมมะลิไทย เนื่องจาก เมื่อปลายปี 59 ที่ผ่านมา ข้าวหอมมะลิไทยได้รับรางวัลชนะเลิศข้าวที่ดีที่สุดในโลก ขณะนี้ผู้นำเข้าสินค้า ดังกล่าว กำลังปรึกษาฝ่ายกฎหมาย เพื่อดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด

พร้อมกันนี้ สมาคม ขอยืนยันว่า การส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปยังต่างประเทศนั้น ต้องเป็นไปตาม มาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากเป็นสินค้ามาตรฐาน และสำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้า ต่างประเทศต้องตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด ที่สำคัญ ราคาของพลาสติกสูงกว่าราคาข้าวหอมมะลิเท่าตัว จึงไม่มี มูลเหตุจูงใจที่จะนำมาปลอมปน เพื่อลดต้นทุน และสมาคมฯ เชื่อว่าไม่มีผู้ประกอบการไทยรายใดๆ มีความประสงค์ หรือตั้งใจที่จะนำเอาพลาสติกมาผสมในข้าวหอมมะลิอย่างแน่นอน อีกทั้งตราสินค้าข้าวหอมมะลิไทยที่ปรากฏในข้าว

ดังกล่าว เป็นของผู้ส่งออกไทย และเป็นสมาชิกสมาคมฯ ที่ส่งข้าวหอมมะลิไปตลาดสหรัฐฯ เป็นเวลายาวนาน และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดี

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

'พาณิชย์' เล็งดำเนินคดีมือโพสต์คลิกทำข้าวไทยเสียชื่อ

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีมีผู้โพสต์คลิกกล่าวหาข้าวหอมมะลิไทย ผสมพลาสติกว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อขอหารือเรื่องการดำเนินการเอาผิดกับผู้โพสต์คลิกดังกล่าว แล้ว มั่นใจว่าจะสามารถป้องปรามไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีก เพราะกฎหมายของสหรัฐฯ มีความเข้มแข็งและมีบทลงโทษแรงกรณีมีผู้กระทำการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนทั้งผู้นำเข้าและผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิแบรนด์ที่เป็นปรากฏอยู่ในคลิกดังกล่าวนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว เพราะถูกนำตราสินค้าไปใช้ในทางเสียหาย

"กระทรวงฯ ยืนยันว่า ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออก ทุกล็อตผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานอย่างรัดกุม และมีความน่าเชื่อถือในระดับโลก การกระทำดังกล่าว น่าจะมาจากการที่ข้าวหอมมะลิไทยได้รางวัลที่ 1 เป็นข้าวคุณภาพดีที่สุดในโลก จึงถูกโจมตีจากคนที่ไม่ได้รางวัล ซึ่งไทยจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องชื่อเสียงข้าวหอมมะลิไทย จำเป็นต้องเชือดไก่ให้ลิงดู เพื่อไม่ให้มีการกระทำลักษณะนี้อีก" ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

พร้อมมั่นใจว่า การโพสต์คลิกดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เพราะตลาดรับทราบข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าข้าวหอมมะลิแท้ของไทยเป็นคุณภาพสูงที่ดีที่สุดของโลก

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ได้ข้าวข้าวหอมมะลิไทยปลอม ยันส่งออกผ่านตรวจสอบมาตรฐานทุกขั้นตอน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวชี้แจงกรณีมีการแชร์คลิปในโซเชียลมีเดียว่าข้าวหอมมะลิไทยยี่ห้อหนึ่งปลอมปนพลาสติกว่า ในความเป็นจริงเป็นไปได้อยู่แล้วที่จะนำพลาสติกมาผสมกับข้าว เพราะราคาพลาสติกในปัจจุบันแพงกว่าราคาข้าวมาก คงไม่มีใครคิดทำ โดยพลาสติกกิโลกรัม (กก.) ละ 40 บาท ข้าว กก.ละ 20 บาท ต่างกันครึ่งต่อครึ่ง ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำแบบนั้น และโดยธรรมชาติหากพลาสติกโดนความร้อนจะละลายกลายเป็นน้ำทันที แต่ไม่ใช่เกาะเป็นก้อนเหมือนที่ปรากฏในคลิป และการที่ข้าวใหม่เป็นเพราะใช้ไฟแรงคั่วนาน ซึ่งเป็นปกติที่ต้องเกิดอยู่แล้ว

สำหรับบรรจุข้าวที่มีการใช้ภาษาต่างๆ บนถุงเป็นเรื่องปกติของการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ ซึ่งในกรณีตลาดสหรัฐฯ เป็นไปตามความต้องการของผู้นำเข้าที่ต้องการให้ผู้ส่งออกระบุภาษาอื่นๆ บนถุงข้าว เพราะหากจะขายในชุมชนคนจีน ต้องมีภาษาจีน หากขายในชุมชนที่มีคนเวียดนามต้องมีภาษาเวียดนาม ซึ่งเป็นเรื่องปกติทางการค้า แต่ไม่ได้หมายความว่า ข้าวดังกล่าวเป็นข้าวปลอมเครื่องหมายการค้า

"กรมฯ ขอยืนยันอีกครั้งว่า ในการส่งออกข้าวออกจากประเทศไทย ข้าวทุกล็อตจะต้องถูกตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และมีใบรับรอง หากไม่ผ่านมาตรฐานก็ไม่สามารถส่งออกได้ จึงมั่นใจได้ว่า ไม่มีทางที่ข้าวปลอมปนจะหลุดรอดออกไปได้แน่ และขอความร่วมมือคนไทยที่รักประเทศไทย ไม่ควรเผยแพร่ข่าวนี้ต่อ เพราะไม่เป็นความจริง เนื่องจากจะเกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงและการส่งออกข้าวไทยได้" นางดวงพร กล่าว

ทั้งนี้ กรมฯ ได้มีการหารือกับบริษัท สยาม เกรน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวแบรนด์ดังกล่าวไปยังตลาดสหรัฐฯ แล้ว โดยผู้ส่งออกยืนยันว่า ข้าวดังกล่าวเป็นข้าวที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานถูกต้อง เพราะมี

ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่สามารถติดตามได้ และเป็นไปไม่ได้ที่จะมีข้าวปลอมปนพลาสติกจากไทยวางขายในตลาด
สหรัฐฯ ตามที่มีการเผยแพร่คลิป

"เบื้องต้นทราบว่าคลิปลิงก์กล่าวมาจากชุมชนชาวเอเชียในสหรัฐฯ ที่เป็นผู้ทำและโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย แต่
ไม่ใช่คนไทย ซึ่งกรมฯ ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าข้าวในสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบและตามหาคนโพสต์ว่าเป็นความไม่เข้าใจ
หรือว่าตั้งใจ จึงใจทำลายชื่อเสียงข้าวไทย เพราะข้าวแบรนด์ดังกล่าว เป็นแบรนด์พรีเมียม ทำตลาดสหรัฐฯ มานาน
เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นแบรนด์อันดับ 1 ที่ผู้บริโภคสหรัฐฯ ไว้วางใจ" นางดวงพร กล่าว

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ล่าสุดสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยอยู่ระหว่างหารือว่าจะดำเนินการ
อย่างไรได้บ้างเพื่อปกป้องชื่อเสียงข้าวไทย ขณะที่กรมฯ ได้ประสานไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดี
อี) ว่าจะหยุดการเผยแพร่คลิปลิงก์กล่าวได้อย่างไร เพราะเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งจะหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) วันที่ 6 ม.ค.นี้ด้วยว่าจะมีมาตรการดูแลเรื่องนี้อย่างไร เพราะ
เป็นการทำคลิปในต่างประเทศ อาจจะดำเนินคดีได้ยาก แต่เบื้องต้น กรมฯ ได้ประสานไปยังทูตพาณิชย์ไทยใน
ต่างประเทศให้ช่วยชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริโภคแล้ว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์โดดไค้คลิป "ข้าวไทยปนพลาสติก" ไม่จริง คาดเป็นการโจมตีทางการค้า

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่คลิปข้าวหอมมะลิไทย
ทางโซเชียลมีเดียว่า กรมฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลและประสานงานกับบริษัทสยาม เกรน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวแบรนด์
ดังกล่าวแล้วโดยเบื้องต้นพบว่าข้อเท็จจริงจากคลิป มีความน่าสงสัยหลายประการ เช่น ลักษณะการเผาไหม้ผิดปกติ
การนำเม็ดพลาสติกไปปรุงด้วยความร้อน พลาสติกจะละลายไม่ใช่ไหม้ และการนำเม็ดพลาสติกที่มีราคาสูงกก.ละ
40 บาท ไปแทนข้าวที่มีราคาจำหน่ายเพียง กก. 20-30 บาท ซึ่งไม่มีความคุ้มค่า

และที่สำคัญข้าวหอมมะลิจากบริษัทดังกล่าวมาตลาดส่งออกไปยังสหรัฐฯ มาเป็นเวลานาน และมี
กระบวนการตรวจสอบ และให้การรับรองมาตรฐานที่เชื่อถือได้โดยหน่วยงานและบริษัทเซอร์เวย์เยอร์ ดังนั้น จึง
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบที่มาของบุคคลที่โพสต์ และเจตนาในการจัดทำคลิป ซึ่งเบื้องต้นทราบว่า
มาจากชุมชนชาวเอเชียในสหรัฐฯ และอาจมีเจตนาจงใจทำลายชื่อเสียงข้าวไทย

นางดวงพร ระบุว่า เป็นไปได้ที่การโจมตีภาพลักษณ์ข้าวไทยจะเกิดจสกู่แข่งทางการค้า เพราะปีที่ผ่านมา
ไทยมีการส่งออกดีขึ้นโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิส่งออกได้ถึง 2.3 ล้านตัน สูงเป็นประวัติการณ์ จากปกติจะส่งออกได้
ประมาณ 1 ล้านตัน และเป็นการส่งออกหอมมะลิไปตลาดสหรัฐฯ ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิ ปริมาณ 476,000 ตัน

สำหรับการดำเนินการหลังจากนี้ ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจะหารือว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างเพื่อ
จะทำการปกป้องชื่อเสียงข้าวไทย หรือหากจะมีการดำเนินคดีต้องขึ้นอยู่กับบริษัทเอกชนเจ้าของข้าวว่าจะดำเนินการ
ตามกฎหมายของสหรัฐฯ หรือไม่

ขณะที่กรมการค้าต่างประเทศจะประสานไปยังกระทรวงไอซีทีว่าจะหยุดการเผยแพร่คลิปลิงก์กล่าวได้
อย่างไร นอกจากนี้ จะประสานสำนักงานทูตพาณิชย์ไทยในต่างประเทศให้ช่วยชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริโภค เพื่อ
ป้องกันและให้ความรู้ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาลักษณะนี้ในระยะยาว

อนึ่ง สถานการณ์การส่งออกข้าวในภาพรวมของไทย ล่าสุดในปี 2559 ไทยสามารถส่งออกข้าวได้แล้ว 9.61 ล้านตันลดลง 1% จากปีก่อนที่ส่งได้ 9.79 ล้านตัน แต่ก็ถือว่าสูงกว่าเป้าหมายที่กรมวางไว้ 9.5 ล้านตัน ซึ่ง คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.5 แสนล้านบาท

นางดวงพร กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่ง 6 มกราคม 2560 จะพิจารณากรอบการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลที่ยังเหลือ 8 ล้านตันว่าจะมีข้าวกลุ่มใด ชนิดใด ปริมาณเท่าไร และควรดำเนินการระบายเมื่อไร เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาข้าวนาปรังที่จะออกสู่ตลาดช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2559 และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรชนิดอื่น เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด ด้วย

หากจะระบายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเอทานอลจะต้องดูจังหวะเวลาไม่ให้กระทบราคามันสำปะหลังซึ่งจะออกสู่ตลาดมากที่สุดตั้งแต่พฤศจิกายน 2559-มกราคม 2560 ก็ต้องดูเวลาที่เหมาะสม
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ประสาน ก.ต่างประเทศเตรียมดำเนินคดีมือโพสต์ข้าวหอมมะลิผสมพลาสติก เหตุทำเสียชื่อเสียง

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีมีผู้โพสต์คลิปกล่าวหาข้าวหอมมะลิไทยผสมพลาสติกว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อขอหารือเรื่องการดำเนินการเอาผิดกับผู้โพสต์คลิปดังกล่าว แล้ว มั่นใจว่าจะสามารถป้องปรามไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีก เพราะกฎหมายของสหรัฐฯ มีความเข้มแข็งและมีบทลงโทษแรงกรณีผู้กระทำการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนทั้งผู้นำเข้าและผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิแบรนด์ที่เป็นปรากฏอยู่ในคลิปดังกล่าวนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว เพราะถูกนำตราสินค้าไปใช้ในทางเสียหาย

"กระทรวงฯ ยืนยันว่า ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออก ทุกล็อตผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานอย่างรัดกุม และมีความน่าเชื่อถือในระดับโลก การกระทำดังกล่าว น่าจะมาจากการที่ข้าวหอมมะลิไทยได้รางวัลที่ 1 เป็นข้าวคุณภาพดีที่สุดในโลก จึงถูกโจมตีจากคนที่ไม่ได้รางวัล ซึ่งไทยจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องชื่อเสียงข้าวหอมมะลิไทย จำเป็นต้องเชือดไก่ให้ลิงดู เพื่อไม่ให้มีการกระทำลักษณะนี้อีก" ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

พร้อมมั่นใจว่า การโพสต์คลิปดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เพราะตลาดรับทราบข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าข้าวหอมมะลิแท้ของไทยเป็นคุณภาพสูงที่ดีที่สุดของโลก

ด้านร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ออกแถลงการณ์เพื่อประณามการกระทำของผู้ที่โพสต์ข้อความ รูปภาพ และคลิปวิดีโอบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการนำข้าวสารหอมมะลิไทยไปให้ความร้อนจนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ข้าวสารไหม้และเปลี่ยนเป็นสีดำ แล้วบอกว่าเป็นข้าวที่ทำมาจากพลาสติก ซึ่งเห็นว่าเป็นการกระทำของผู้ไม่หวังดีที่สร้างเรื่องดังกล่าว เพื่อทำลายชื่อเสียงข้าวหอมมะลิของไทย

"เข้าใจว่า น่าจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีต่อข้าวไทย ที่ตั้งใจสร้างเรื่องเพื่อทำลายชื่อเสียงข้าวหอมมะลิไทย เนื่องจากเมื่อปลายปี 59 ที่ผ่านมา ข้าวหอมมะลิไทยได้รับรางวัลชนะเลิศข้าวที่ดีที่สุดในโลก ขณะนี้ผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวกำลังปรึกษาฝ่ายกฎหมาย เพื่อดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด"

พร้อมกันนี้ สมาคมขอยืนยันว่าการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปยังต่างประเทศนั้น ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากเป็นสินค้ามาตรฐาน และสำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้า

ต่างประเทศ ต้องตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด ที่สำคัญราคาของพลาสติกสูงกว่าราคาข้าวหอมมะลิเท่าตัว จึงไม่มี
มูลเหตุจูงใจที่จะนำมาปลอมปนเพื่อลดต้นทุน

ทั้งนี้ สมาคมฯ เชื่อว่าไม่มีผู้ประกอบการไทยรายใด มีความประสงค์หรือตั้งใจที่จะนำเอาพลาสติกมาผสม
ในข้าวหอมมะลิต่างแน่นอน อีกทั้งตราสินค้าข้าวหอมมะลิไทยที่ปรากฏในข้าวดังกล่าวเป็นของผู้ส่งออกไทย และ
เป็นสมาชิกสมาคมฯ ที่ส่งข้าวหอมมะลิไปตลาดสหรัฐฯ เป็นเวลายาวนานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดี
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นบข.เตรียมตั้งคณะกรรมการข้าวครบวงจร

นางวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์สินค้าเกษตรปี 2560 และ
มาตรการดูแลสินค้าเกษตรของกระทรวงพาณิชย์ ว่า ในสัปดาห์หน้ากระทรวงพาณิชย์จะให้คณะกรรมการนโยบาย
และการบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. พิจารณาทตั้งคณะกรรมการข้าวครบวงจร ปีการผลิต 60/61 เพื่อดูแลข้าวทั้งด้าน
การผลิตและการตลาดแบบครบวงจร รวมถึงดูความต้องการข้าวทั้งในและต่างประเทศ โดยคาดว่าจะได้กรอบการ
ทำงานที่ชัดเจนภายใน 1 เดือน หลังจาก นบข.อนุมัติ

"ในปีการผลิตที่แล้ว 59/60 เราก็ได้เริ่มมาบ้างแล้ว ส่วนของปีนี้ สิ่งที่เราจะดู คงเป็นในเรื่องของปัญหา
อุปสรรคว่ามีอะไรบ้าง เราจะดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยการดูแลแบบครบวงจรครั้งนี้ เราหวังว่าจะทำ
ให้อุตสาหกรรมข้าวมีความยั่งยืน และมีมั่นคงในระยะยาว ส่วนนโยบายนาแปลงใหญ่นั้น เราก็ได้รับการตอบรับดีมาก
เพราะสิ่งเหล่านี้ ล้วนช่วยลดต้นทุนได้ค่อนข้างมาก" นางวิบูลย์ลักษณ์ กล่าว

ในส่วนของการประมาณการข้าวที่จะออกสู่ตลาดนั้น ได้ประสานงานกับกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ
เพื่อสำรวจความต้องการข้าวในตลาดโลกที่มีความต้องการแค่ไหน อย่างไรก็ตาม รวมถึงจะมีการรับฟังจาก
ผู้ประกอบการ เกษตรกรด้วย เพื่อดูทั้งในเรื่องของปริมาณและคุณภาพ ชนิดของข้าวที่ต้องการ รวมถึงแนวทางใน
การบริหารนาแปลงใหญ่ต่อไปในอนาคตด้วย

สำหรับการทำนาแปลงใหญ่นั้น มองว่า จะช่วยลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยว ช่วยลดปัญหาข้าวปลอมปน
ประสิทธิภาพจะดีขึ้น และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรได้ ขณะที่ในเรื่องของการตลาดนั้น การทำข้าวครบวงจร ก็
จะช่วยในเรื่องของตลาดออนไลน์ มีช่องทางการขายที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ในปี 2560 กระทรวงพาณิชย์จะเร่งผลักดันตลาดกลางข้าวในรูปแบบใหม่ ที่จะเชื่อมโยง
เกษตรกร โรงสี ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ทั้งในและต่างประเทศ สามารถมาซื้อข้าว ดูตัวอย่างข้าวได้ เป็นตลาด
ที่เกษตรกรสามารถนำข้าวมาวางขายได้ นอกจากนี้จะมีระบบการประมูลข้าวนำกลับมาดำเนินการในรูปแบบที่จะ
แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาด้วย เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพของข้าวไทยให้เป็นที่รับรู้ในตลาดโลก การมีตลาดกลาง
เป็นการประกาศอีกแบบว่า ไทยเป็นประเทศของข้าวจริงๆ โดยจะเป็นรูปแบบแบบครบวงจร นอกจากนี้หากมีพื้นที่
พอ จะทำนาสาธิตตัวอย่างด้วย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ฟันโรงสีเอาเปรียบชาวบ้าน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญในการยกระดับราคา
สินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร ซึ่งได้มอบหมายกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยที่ผ่านมามีการดำเนินการมาตรการต่างๆ ในการช่วยเหลือยกระดับราคาสินค้าเกษตร ให้

เกษตรกร มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สำหรับในปีนั้น นอกจากจะคงมาตรการเดิมที่ใช้ได้ผลดีในปี ที่ผ่านมา เพราะทำให้ราคาสินค้าเกษตรทรงตัว และปรับตัวสูงขึ้น กระทรวงยังจะเสริมมาตรการด้านการตลาด และการบูรณาการข้อมูลที่เข้มข้นมากขึ้น โดยจะมีการจัดวางแผนล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส สำหรับสินค้าเกษตรที่จะออกในช่วง ไตรมาสแรกของปี 2560 เช่น ม.ค.- มี.ค. 2560 จะเป็นช่วงฤดูกาลของพืชหัว เช่น หอมแดง หอมหัวใหญ่ กระเทียม มันสำปะหลัง และ เม.ย.- พ.ค. จะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง

นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมการค้าภายใน ได้จัดส่งสายตรวจ ตรวจสอบผู้ประกอบการค้าข้าวเขตพื้นที่จ.ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร และพิษณุโลก พบว่าผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทโรงสีและท่าข้าว รวมทั้งสิ้น 122 ราย แยกเป็นโรงสีข้าว 39 ราย และท่าข้าว 73 ราย พบผู้ประกอบการกระทำความผิดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 47 ราย

ทั้งนี้ แบ่งเป็นผู้ประกอบการฝ่าฝืนประกาศ กกร.ฉบับที่ 40 พ.ศ.2559 เช่น ทำการหักลดน้ำหนัก สิ่งเจือปนโดยไม่มีกรวัด ไม่แสดงราคาซื้อขายข้าวเปลือกโดยระบุการรับซื้อตามมาตรฐานความชื้นที่รับซื้อให้ชัดเจน และไม่แสดงอัตราหักลดน้ำหนักความชื้นทุก 1 เปอร์เซ็นต์ 12 ราย ซึ่งจับกุมส่งพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจในพื้นที่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย มีอัตราโทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

=====

เวียดนาม

มีรายงานว่า เวียดนามกำลังพยายามอย่างหนักที่จะกระตุ้นการส่งออกข้าวด้วยการปรับปรุงคุณภาพและ แบนด์ข้าวของประเทศ ท่ามกลางยอดขายที่ตกลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและการพัฒนา ชนบทรายงานว่า ในปี 2559 เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 4.88 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2,200 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 25.8% และรายได้ลดลง 21.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

เมื่อปีที่ผ่านมา เวียดนามล้มเหลวที่จะทำให้ได้ตามเป้าที่สมาคมอาหารเวียดนามกำหนดไว้ในช่วงต้นปี ที่ จะส่งออกข้าวสู่ตลาดต่างประเทศให้ได้ 6.5 ล้านตัน ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในทั้งปริมาณการส่งออกและมูลค่า นับตั้งแต่ปี 2555

ด้านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทกล่าวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่า ในปี 2560 ข้อตกลงการค้าเสรีจะช่วยเปิดตลาดมากขึ้นให้กับข้าวของประเทศ แต่ขณะเดียวกันก็จะนำมาซึ่งความท้าทายอีก หลายประการ เนื่องจากการขาดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของคุณภาพและตำแหน่งของ แบนด์เมื่อเทียบกับผู้แข่งขันรายอื่นๆ

แม้การส่งออกข้าวในปีก่อนจะไม่บรรลุตามเป้าหมาย แต่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรฯ เชื่อว่าเป็นบทเรียน สำหรับผู้ประกอบการ จากที่ก่อนหน้านี้ เวียดนามมักมุ่งความสนใจส่วนใหญ่ไปที่ปริมาณการส่งออก แต่ในปัจจุบันควร เปลี่ยนแปลง โดยที่ผู้ประกอบการต้องกำหนดเขตการผลิตและมุ่งไปที่การปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานสากล

ด้านหัวหน้ากรมแปรรูปและการค้าผลิตภัณฑ์จากประมง ป่าไม้ และเกษตร ยังย้ำถึงความสำคัญของการ พัฒนาแบนด์ข้าวที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับข้าวของเวียดนามทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ขณะเดียวกัน ผู้ส่งออกข้าวท้องถิ่นกล่าวว่า ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมีความเต็มใจมากขึ้นที่จะจ่ายให้กับสินค้าที่มีความปลอดภัยมากกว่า และเพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของข้าวเวียดนาม ทางกรมได้แนะนำให้เกษตรกรและนักธุรกิจร่วมมือกันเพื่อสร้างทุ่งนาขนาดใหญ่ และนำเทคนิคทางการเกษตรทันสมัยและการผลิตด้วยเครื่องจักรมาปรับใช้ในการผลิตข้าว

ที่มา MGR Online

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวจำนวน 62,455 ตัน เพิ่มขึ้น 7.37% เมื่อเทียบกับจำนวน 58,168 ตัน ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 23.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 81,479 ตัน ในเดือนธันวาคม 2558 โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 542,144 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในปี 2559 ที่ผ่านมา ได้แก่ ประเทศจีน 127,460 ตัน (เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปีก่อน) ฝรั่งเศส 78,329 ตัน โปแลนด์ 64,035 ตัน มาเลเซีย 38,662 ตัน เนเธอร์แลนด์ 28,690 ตัน สหราชอาณาจักร 19,438 ตัน เป็นต้น

ในปี 2558 กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 538,396 ตัน เพิ่มขึ้น 39.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 387,061 ตัน ในปี 2557 โดยตลาดนำเข้าที่สำคัญคือประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เช่น จีน 116,639 ตัน ฝรั่งเศส 75,257 ตัน โปแลนด์ 58,410 ตัน มาเลเซีย 54,914 ตัน เนเธอร์แลนด์ 58,410 ตัน อิตาลี 24,049 ตัน สาธารณรัฐเชค 22,597 ตัน เบลเยียม 19,921 ตัน สหราชอาณาจักร 18,557 ตัน เยอรมนี 13,076 ตัน สเปน 10,382 ตัน โปรตุเกส 10,312 ตัน สิงคโปร์ 5,587 ตัน บรูไน 2,100 ตัน อินโดนีเซีย 1,000 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

เมียนมาร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่ากระทรวงจะไม่ซื้อข้าวสำรองในปีนี้อาจจากราคาข้าวในประเทศอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพแล้ว ตามปกติรัฐบาลมักจะซื้อข้าวจากเกษตรกรเก็บสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนผลผลิตข้าวในประเทศ และเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของราคาข้าว นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการกระจายข้าวให้กับประชาชนในกรณีของภัยพิบัติทางธรรมชาติและผู้ประกอบการภาคเอกชนจะมีการซื้อข้าวที่สำรองไว้เพื่อส่งออกหลังจากที่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวได้สิ้นสุดลงแล้ว

ด้วยภาวะราคาข้าวในประเทศที่มีเสถียรภาพและนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการส่งออกข้าวและการกระจายของข้าวไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนในกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2015-2016 เมียนมาร์มีผลผลิตข้าวประมาณ 12.2 ล้านเมตริกตัน

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 องค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) ได้ประกาศผลการจัดสรรครั้งแรกสำหรับการนำเข้าในปี 2560 แบบ Country Specific Quota ปรากฏว่ามีผู้นำเข้าที่ได้รับ

อนุญาตให้นำเข้าข้าวจากไทยทั้งหมด 100 ราย รวมปริมาณทั้งสิ้น 277,700 ตัน และจากประเทศอื่นๆดังนี้เวียดนาม 283,770 ตัน ปากีสถาน 27,150 ตัน และอินเดีย 6,140 ตัน รวมปริมาณการจัดสรรตามโควต้าให้แต่ละประเทศทั้งสิ้น 594,760 ตัน ส่วนจำนวน 50,000 ตันตามโควต้าสำหรับประเทศอื่นๆ (Omnibus) นั้น NFA ได้ประกาศผลการจัดสรร โดยมีผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าข้าวจากไทยอีก 2 ราย รวม 7,080 ตัน เวียดนาม 10,250 ตัน ปากีสถาน 28,990 ตัน รวมปริมาณการจัดสรรทั้งสิ้น 46,320 ตัน

อนึ่งฟิลิปปินส์มีมาตรการนำเข้าข้าวที่ผูกพันไว้กับ WTO เป็นแบบจัดสรรโควต่านำเข้าขั้นต่ำ หรือ Minimum Access Volume (MAV) ปริมาณ 805,200 เมตริกตัน ณ อัตราเรียกเก็บภาษีนำเข้าในโควต้าที่ 35% (ถ้าหากนอกโควต้าจะมีอัตราเรียกเก็บภาษีนำเข้า 50%) โดยจะจัดสรรโควต้าผ่านภาคเอกชนเป็นรายปี ซึ่งจะจัดสรรโควต้าให้เอกชนสามารถนำเข้าจากประเทศที่มีข้อตกลงร่วม (Country Specific Quota) จำนวนทั้งหมด 755,200 เมตริกตันได้แก่ ประเทศไทย 293,100 ตัน อินเดีย 50,000 ตัน จีน 50,000 ตัน ออสเตรเลีย 15,000 ตัน เวียดนาม 293,100 ตัน ปากีสถาน 50,000 ตัน เอล ซัลวาดอร์ จำนวน 4,000 เมตริกตัน ส่วนอีก 50,000 ตันที่เหลือสามารถนำเข้าจากประเทศอื่นๆได้ (Omnibus)

ด้านกระทรวงเกษตร (Department of Agriculture; DA) ได้ถูกกระตุ้นให้เตรียมความพร้อมสำหรับการนำเข้าข้าวที่ไม่จำกัด ที่จะเริ่มต้นในเดือนมิถุนายนปี 2560 เมื่อมาตรการจำกัดปริมาณและอัตรากาสิโนเข้าจะถูกยกเลิกไป ซึ่งการยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามข้อตกลงกับองค์การการค้าโลก

นาย Josephine Sato ตัวแทนจากจังหวัด Mindoro Occidental กล่าวว่า Emmanuel Piñol รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรต้องมีแผนการที่จะรองรับผลกระทบของการยกเลิกข้อจำกัดการนำเข้าต่อชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตลอดจนครอบครัวของเกษตรกรและภาคการเกษตรนั้น

"อีกไม่ถึงหกเดือนที่เกษตรกรของฟิลิปปินส์จะต้องรู้สึกถึงผลกระทบของข้าวที่จะถูกนำเข้ามาในตลาดอย่างมากมาย กระทรวงเกษตรและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆควรเตรียมความพร้อมสำหรับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ของการนำเข้าได้ไม่จำกัด การยกเลิกข้อจำกัดต่างๆ จะทำให้ผู้นำเข้ามีอิสระที่จะทุ่มตลาดด้วยข้าวราคาถูกจากไทย เวียดนามและประเทศอื่นๆ สถานการณ์อาจนำไปสู่การตายอย่างค่อยเป็นค่อยไปของภาคการปลูกข้าวในท้องถิ่นซึ่งถือว่าไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเวียดนามและไทยที่ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวเข้ามา" นาย Sato กล่าว

นาย Sato เชื่อว่าจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวขนาดใหญ่ทั้ง Mindoro, Isabela, Nueva Ecija และ Pangasinan จะต้องทนรับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากการนำเข้าข้าวที่ไม่จำกัดและไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าข้าว นาย Sato ต้องการทราบสิ่งที่กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัวผู้ปลูกข้าว ซึ่งนาย Sato เห็นว่าควรให้เกษตรกรมีปัจจัยการผลิตหรือเงินอุดหนุนสำหรับเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และการชลประทานฟรีรวมถึงการฝึกอบรมในการทำการเกษตรโดยทั่วไป ไม่อย่างนั้นก็ไม่ควรปล่อยให้เกษตรกรปลูกข้าวถ้าหากว่าไม่สามารถทำกำไรได้ และยังคงควรมีกองทุนพิเศษเพื่อเป็นเงินทุนรองรับสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

ข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรและผู้ค้าข้าว แสดงให้เห็นว่าปัจจัยการผลิตในประเทศไทยและเวียดนาม เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และ สารกำจัดศัตรูพืช มีราคาถูกกว่าดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของไทยและเวียดนามจึงสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ำกว่ามาก รวมถึงเกษตรกรของไทยและเวียดนามสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อเฮกตาร์มากกว่า เพราะการชลประทานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

อินโดนีเซีย

ประธานาธิบดี Joko Widodo กล่าวว่า ในปีนี้อินโดนีเซียไม่จำเป็นต้องนำเข้าข้าวคุณภาพปานกลาง (medium quality rice) เพราะผลผลิตและสต็อกข้าวในประเทศที่มีอยู่ก็เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศแล้ว ซึ่งจากการพยากรณ์ผลผลิตครั้งล่าสุด คาดว่าผลผลิตข้าวในปี 2016 ที่ผ่านมามีจำนวนประมาณ 44.3 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 33.3 ล้านตัน

ทั้งนี้ Bulog รายงานว่า สต็อกข้าวของประเทศในช่วงต้นปีนี้มีอยู่ประมาณ 1.73 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าจำนวน 800,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 53%

ประธานาธิบดี Joko Widodo คาดว่าในปีนี้นำเข้าข้าวจะมีเฉพาะข้าวคุณภาพดีและข้าวชนิดพิเศษเท่านั้น โดยเมื่อปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียมีการนำเข้าข้าวทุกชนิดประมาณ 1.2 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรเปิดเผยข้อมูลการนำเข้าข้าว ข้าวโพด และข้าวสาลี โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติกลาง (BPS) ว่าในปี 2559 (ม.ค. - พ.ย.) มีการนำเข้าข้าว 1.2 ล้านตัน คิดเป็น 495.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการส่งมอบตามสัญญาซื้อขายในปี 2558 ในขณะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียได้มีการควบคุมการนำเข้าอย่างเข้มงวดมีการนำเข้าลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ 3.02 ล้านตัน คิดเป็น 648.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 0.9 ล้านตัน หรือ 648.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 มีการนำเข้าข้าวสาลีเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ 6.77 ล้านตัน เป็น 9.79 ล้านตัน เพื่อทดแทนการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งถูกรัฐบาลควบคุม

กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียระบุเพิ่มเติมว่าผลผลิตธัญพืชของอินโดนีเซียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีการควบคุมการนำเข้าสินค้าธัญพืชอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างสมดุลกับเกษตรกรในประเทศ นอกจากนี้อินโดนีเซียมีการส่งออกข้าวไปยังตลาดโลกในจำนวนหนึ่ง โดยในปี 2559 มีการส่งออก 1,000 ตัน คิดเป็น 860,000 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีการส่งออก 500 ตัน คิดเป็น 630,000 เหรียญสหรัฐฯ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงการค้าได้ลงสำรวจตลาดกลางค้าข้าว (Cipinang Central Rice Market) และเปิดเผยว่าราคาข้าวค่อนข้างมีเสถียรภาพและมีปริมาณข้าวสำรองถึงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 พร้อมทั้งแนะนำให้พ่อค้าข้าวไม่ต้องกักตุนข้าวสาร

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาร์กาตาร์ และ Oryza.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-3 มกราคม 2560 ที่ผ่านมามี EU นำเข้าข้าว 364,944 ตัน ลดลงประมาณ 2.41% เมื่อเทียบกับจำนวน 373,951 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 26,383 ตัน ลดลงประมาณ 0.75% เมื่อเทียบกับจำนวน 26,582 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 338,561 ตัน ลดลงประมาณ 2.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 347,369 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 มกราคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 14,462 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-3 มกราคม 2560 ที่ผ่านมามีสหราชอาณาจักรนำเข้า 71,440 ตัน ฝรั่งเศส 61,101 ตัน เนเธอร์แลนด์ 53,914 ตัน โปแลนด์ 29,293 ตัน โปรตุเกส 28,723 ตัน เยอรมนี 26,526 ตัน อิตาลี 22,327 ตัน สเปน 11,366 ตัน เบลเยียม 17,151 ตัน สาธารณรัฐเชค 10,447 ตัน สวีเดน 9,962 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-3 มกราคม 2560 มีการส่งออก 74,925 ตัน ลดลง 2.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 76,819 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 59,693 ตัน ลดลงประมาณ 8.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 65,207 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 15,233 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 31.18% เมื่อเทียบกับจำนวน 11,612 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 มกราคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 1,951 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-3 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 31,258 ตัน โปตุเกส 11,033 ตัน สเปน 10,017 ตัน กรีซ 9,088 ตัน บัลแกเรีย 6,558 ตัน สหราชอาณาจักร 1,302 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com*

เคนยา

เนื่องจากความต้องการข้าวที่สูงขึ้น ทำให้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่อง และด้วยความก้าวหน้าล่าสุดในการพัฒนาของข้าวใหม่สำหรับแอฟริกา (the New Rice for Africa: NERICA) ทำให้เกิดระบบ upland production systems และ ชาวนาทางภาคตะวันตกในเคนยาได้หันมาตอบรับการผลผลิตซึ่งได้รับความนิยมในประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Upland rice เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงในเอเชียและข้าวแอฟริกันที่มีประสิทธิภาพในการต้านทานโรค upland rice สามารถปลูกในทุ่งนาโดยอาศัยน้ำฝนในการเตรียมความพร้อมและออกเมล็ดเมื่อแห้งเหมือนข้าวสาลีหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระบบการเกษตรแบบผสมที่ไม่ต้องใช้ระบบชลประทาน

พื้นที่ปลูกข้าวเกือบ 20 ล้านไร่ในโลกที่มีการปลูก upland rice โดยประมาณร้อยละ 60 อยู่ในเอเชีย ร้อยละ 30 ในละตินอเมริกา และร้อยละ 10 ในทวีปแอฟริกา โดย Upland rice farming ถือว่าเป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายของความพอเพียงของข้าวในครัวเรือนและชุมชนทั่วไป ปัจจุบัน เกษตรกรจำนวนมากในเคนยาได้แสดงความสนใจในการปลูก Upland rice แต่ไม่มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการปลูก Upland rice และวิธีการที่จะรับมือกับความท้าทายในการเพาะปลูกแบบใหม่

การผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกในทศวรรษที่ผ่านมาเป็นผลมาจากความสำเร็จในการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Inter- cropping upland rice เป็นการปลูกข้าวที่พบมากที่สุดใเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีพืชหลายชนิดที่สามารถปลูกสลับไปมา/ทดแทนกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเจริญเติบโตและความชอบของเกษตรกร โดยข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นโมเดลที่นิยมมากที่สุดสำหรับโซนเอเชียและกำลังได้รับความสนใจและกำลังนำมาใช้ในประเทศเคนยา

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี

